

Dự án hỗ trợ người nước ngoài tại Đài Loan nhiễm HIV được dùng thuốc điều trị trong 2 năm - Hỏi & Đáp (Phiên bản dành cho người dân)

I. "Dự án hỗ trợ người nước ngoài tại Đài Loan nhiễm HIV được dùng thuốc điều trị trong 2 năm" (sau đây gọi tắt là "Dự án hỗ trợ") là gì? Đây có phải là dự án mang tính lâu dài, vĩnh viễn không?

Để giảm bớt rào cản trong điều trị y tế cho người nước ngoài nhiễm HIV và nâng cao hiệu quả phòng ngừa và điều trị AIDS, dự án này do Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh và Công ty Gilead phối hợp thực hiện, để hỗ trợ người nước ngoài tại Đài Loan nhiễm HIV mà không đáp ứng được điều kiện nhận các biện pháp trợ cấp của Đài Loan, phải tự chi trả chi phí điều trị, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có thể được điều trị AIDS ở Đài Loan một cách ổn định. Để tránh làm tăng nguy cơ phát bệnh nặng và lây truyền vi rút do không điều trị hoặc gián đoạn điều trị, dự án này sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 cho đến khi sử dụng hết số dược phẩm được quyên góp.

II. Xin hỏi để xin tham gia dự án hỗ trợ cần đáp ứng những điều kiện gì?

(I) Người xin tham gia dự án này phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau:

1. Người nước ngoài nhiễm HIV đã được Đài Loan thông báo xác nhận và được cấp giấy tờ chứng minh có liên quan như thẻ cư trú tại Đài Loan hoặc thẻ bảo hiểm y tế.
2. Sau khi đã được Đài Loan thông báo xác nhận, bắt đầu dùng thuốc điều trị AIDS chưa đầy 2 năm và không đáp ứng điều kiện nhận "các biện pháp trợ cấp chi phí điều trị cho người nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người" và phải tự chi trả chi phí điều trị AIDS tại Đài Loan.
3. Người không có thu nhập hoặc sinh viên học tập tại Đài Loan hoặc lương tháng dưới 48.000 Đài tệ.

(II) Người không có bảo hiểm y tế nhưng đáp ứng các điều kiện tư cách cũng có thể xin tham gia.

III. Tôi có thể đến đâu để xin tham gia dự án hỗ trợ? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

- (I) Bạn có thể tham khảo ý kiến của cơ sở y tế AIDS được chỉ định trên toàn quốc để xác định rằng bạn đáp ứng đủ điều kiện tham gia dự án này. Cơ sở y tế đó sẽ nộp đơn xin tham

gia đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật các khu thuộc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh, sau khi được Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh xét duyệt thì có thể tham gia vào dự án.

(II) Để xin tham gia dự án, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Nếu bạn là người nước ngoài làm việc tại Đà Loan: Vui lòng chuẩn bị thẻ cư trú mà bạn xin cấp gần đây nhất hoặc thẻ bảo hiểm y tế, và cung cấp giấy chứng nhận liên quan đến tiền lương (Ví dụ: bảng lương, bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng, lịch sử chuyển tiền, thông tin về việc đã từng tham gia bảo hiểm lao động hoặc bảo hiểm y tế...)
2. Nếu bạn là sinh viên nước ngoài đang học tập tại Đà Loan: Vui lòng chuẩn bị bản sao thẻ cư trú hoặc thẻ bảo hiểm y tế và thẻ sinh viên của bạn.

IV. Tôi có thể tìm thông tin về các cơ sở y tế AIDS được chỉ định trên toàn quốc ở đâu?

Thông tin về các cơ sở y tế AIDS được chỉ định trên toàn quốc có thể truy cập tại website: <https://reurl.cc/Ejdxer> để tra cứu.

V. Tại sao sau khi được Đà Loan thông báo lây nhiễm HIV thì mới có thể tham gia dự án hỗ trợ?

Theo quy định pháp luật của Đà Loan, nhiễm HIV là một bệnh truyền nhiễm. Sau khi được thông báo, nhân viên y tế **cộng đồng** sẽ quan tâm và tư vấn cho bạn. Sau khi tham gia dự án, để hiểu được hiệu quả của việc điều trị AIDS của bạn, cơ sở y tế AIDS được chỉ định sẽ thường xuyên sắp xếp xét nghiệm máu để kiểm tra tải lượng vi rút trong điều trị HIV và xét nghiệm tế bào lympho CD4. Do đó, cần hoàn thành quy trình thông báo của Đà Loan trước để tiện cho việc sắp xếp theo dõi y tế sau này. Quyền riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ trong quá trình thông báo và tư vấn, nhân viên y tế hoặc nhân viên làm việc trong đơn vị y tế sẽ không tiết lộ danh tính người nhiễm HIV của bạn, vì vậy hãy đừng lo lắng.

VI. Sau khi tham gia dự án hỗ trợ, dự án sẽ trợ cấp những hạng mục điều trị nào? Bạn cần tự chi trả những chi phí nào?

Sau khi tham gia dự án, sẽ cung cấp cho bạn thuốc điều trị AIDS (Biktarvy®) được quyên góp và sẽ sắp xếp cho bạn thực hiện xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và xét nghiệm tế bào lympho CD4. Tuy nhiên, phí bốc số, phí chẩn đoán hoặc các chi phí khác phát sinh từ việc điều trị y tế, như các hạng mục cần xét nghiệm khác, phí phục vụ về dược phẩm, một phần chi phí tự chi trả và các chi phí liên quan sẽ do bạn tự chi trả hoặc thanh toán theo quy định liên quan về bảo hiểm y tế liên quan của Đà Loan.

VII. Đối với người đáp ứng điều kiện xin tham gia dự án, sau khi nộp đơn xin bao lâu sẽ nhận được thuốc tặng?

Cơ sở y tế AIDS được chỉ định nộp đơn xin và sau khi được phê duyệt, thuốc sẽ được phân phối trong thời gian sớm nhất và chậm nhất là trong vòng 2 tuần có thể nhận được thuốc điều trị.

VIII. Sau khi tham gia dự án hỗ trợ, tôi có thể lĩnh được bao nhiêu thuốc cho mỗi lần tái khám?

Khi bạn lĩnh thuốc lần đầu tiên, bạn có thể nhận được lượng thuốc đủ dùng trong 1 tháng (1 lọ, mỗi lọ 30 viên). Sau khi được bác sĩ điều trị đánh giá tình trạng bệnh của bạn đã ổn định, bạn có thể nhận được tối đa 3 tháng (3 lọ, mỗi lọ 30 viên).

IX. Những vấn đề cần tuân theo sau khi tham gia dự án hỗ trợ?

Sau khi tham gia dự án này, vui lòng uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và tái khám định kỳ, đồng thời phối hợp xét nghiệm máu để kiểm tra tải lượng vi rút HIV và tế bào lympho CD4 để biết tình trạng điều trị của bạn. Nếu bạn không tuân theo hướng dẫn của bác sĩ tái khám điều trị, tư cách tham gia dự án của bạn sẽ bị chấm dứt. Vì vậy, nhất định phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ tái khám uống thuốc đúng thời gian và tiếp nhận xét nghiệm để duy trì hiệu quả điều trị.

X. Sau khi tham gia dự án hỗ trợ, dự án sẽ bị chấm dứt trong trường hợp nào?

- (I) Nếu bạn được thông báo và sử dụng thuốc ở Đài Loan đã tròn 2 năm và có tư cách hưởng bảo hiểm y tế, bạn có thể sử dụng bảo hiểm y tế để điều trị AIDS, vì vậy chúng tôi sẽ chấm dứt tư cách tham gia dự án của bạn.
- (II) Nếu bạn kết hôn với công dân Đài Loan và có được tư cách phối ngẫu hợp pháp, theo quy định "các biện pháp trợ cấp chi phí điều trị cho người nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người", chi phí y tế trong vòng 2 năm kể từ khi bắt đầu dùng thuốc được Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh trợ cấp, vì vậy sẽ chấm dứt tư cách tham gia dự án của bạn.
- (III) Nếu bạn rời khỏi Đài Loan hơn 3 tháng, tư cách tham gia dự án của bạn cũng sẽ bị chấm dứt.

XI. Nếu không thể tham gia dự án hỗ trợ nhưng vẫn muốn ở lại Đài Loan để điều trị, tôi có thể tìm kiếm sự trợ giúp nào?

- (I) Bạn có thể liên hệ với cơ sở y tế về AIDS được chỉ định hoặc Cục (Sở) y tế huyện hoặc thành phố để được tư vấn thảo luận về các phương pháp điều trị thay thế ở Đài Loan.

- (II) Ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức y tế AIDS được chỉ định và Cục (Sở) y tế huyện hoặc thành phố, bạn cũng có thể liên hệ với các đoàn thể xã hội liên quan đến phòng ngừa và điều trị AIDS, như Hiệp hội Lourdes hoặc Hiệp hội thúc đẩy quyền lợi của người nhiễm HIV để có thêm thông tin về điều trị AIDS, số điện thoại liên hệ như sau.
1. Hiệp hội Lourdes: (02)-2371-1406
 2. Hiệp hội thúc đẩy quyền lợi của người nhiễm HIV:
(02) 2556-1383